


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่  1/2561 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 
เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30 น. 

................................................. 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

นายกิตติศักดิ์  อินทชาติ 
นางศรีสุดา  ด าแก้ว 
นายโสภณ  แก่นเพ็ชร 
นายประเสริฐ  ธรรมโชติ 
นายระพินทร์  พลับแก้ว 
นายอาหะมะ  สั่นนาเตะ 
นายอับดุลเลาะ  ดอรอแม 
นายมะยูโซะ  สมาแห 
นายมะกอรี  ยามา 
นายดารี  ราแดง 
นายมานะ  มะนุ 
นายอาลีย๊ะ  บือแนดาแล 
นายบูหะสัน  หมุนนุ้ย 
นายมุกตาร์  อาแว 
 

ประธานสภา อบต.ธารโต 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
รองประธานสภา อบต.ธารโต 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

กิตติศักดิ์  อินทชาติ 
ศรีสุดา  ด าแก้ว 
โสภณ  แก่นเพ็ชร 
ประเสริฐ  ธรรมโชต ิ
ระพินทร์  พลับแก้ว 
อาหะมะ  สั่นนาเตะ 
อับดุลเลาะ  ดอรอแม 
มะยูโซะ  สมาแห 
มะกอรี  ยามา 
ดารี  ราแดง 
มานะ  มะนุ 
อาลีย๊ะ  บือแนดาแล 
บูหะสัน  หมุนนุ้ย 
มุกตาร์  อาแว 
 

 

 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายมะเซากี  มะเด็ง 
นางสุภารัตน์  จันทร์สว่าง 
นายภูวดล  สุขช่วย 
นายฮูเซ็น  กอตา 
นางสาวนลพรรณ  ขวัญซ้าย 
นายอาริ  สาแม 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายช่างโยธา 
รองนายก อบต.ธารโต 
นายก อบต.ธารโต 
รองนายก อบต.ธารโต 
ปลัด อบต.ธารโต 
 

มะเซากี  มะเด็ง 
สุภารัตน์  จันทร์สว่าง 
ภูวดล  สุขชว่ย 
ฮูเซ็น  กอตา 
นลพรรณ  ขวัญซ้าย 
อาริ  สาแม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  เมื่อสมาชิกสภาได้มาพร้อมกันในที่ประชุมแล้ว  เลขานุการได้ตรวจนับองค์ประชุม 
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ประธานจึงได้เปิดท าการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน    -  แจ้งให้ทราบว่าส านักงานพาณิชย์จังหวัด มาจ าหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนเป็น

สินค้าราคาถูก ที่โรงเรียนธารโตวัฒฑนวิทย์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ขอเชิญประชาชนหรือแจ้งประชาชนไปซื้อสินค้า
ตามวันเวลาดังกล่าว 
-  ขอเชิญสมาชิกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างร่วมงานฌาปนกิจศพนายกเทศมนตรี
ต าบลคอกช้าง ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2561 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานที่ประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญท่ี 4  ครั้งที่ 1/2560) 
ประธาน        -  ขอให้เลขานุการได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560    

ให้สมาชิกได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนมีมติรับรองรายงานการประชุม
ด้วย 

เลขานุการสภา   -  ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560  โดยให้สมาชิกดูตาม
เอกสารที่แจก ตั้งแต่ระเบียบวาระที่  1 ถึงระเบียบวาระที่  5  โดยให้สมาชิก
พิจารณาว่ามีการแก้ไขหรือไม่ 

ประธาน   -  ได้สอบถามสมาชิกพิจารณาแล้วมีการแก้ไขหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขใดๆ 
ประธานจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     -  มีมติรับรอง 
             

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  3.1  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

ประธาน    -  ตามที่คณะผู้บริหารและเสนอสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 นั้น ขอให้ตัวแทนฝ่าย
บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนด้วย 

นักวิเคราะห์ฯ -  ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นว่าการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งยังมี
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น จึงต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการเพ่ิมเติมจ านวน   30 โครงการ 
งบประมาณ 53,110,000บาท (รายละเอียดโครงการขอให้สมาชิกพิจารณาตาม
เอกสารที่อยู่ในมือแล้ว) 
 

/2. ยุทธศาสตร์... 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานสร้ างความ เข้มแข็ งของชุ มชน  จ านวน  12 โครงการ 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท(รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกใน
มือ) 
2.2  แผนงานการศึกษาจ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 4,081,500.-
บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในมือ) 
2.3  แผนงานสาธารณสุข จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 800,000.- 
บาท  (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกในมือ)  

 3.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
200,000  บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกในมือ 

    รวมจ านวนโครงการและงบประมาณแยกตามปีงบประมาณดังนี้ 
 - ปี  2561  จ านวน 19 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  14,640,000.- บาท 
 - ปี 2562   จ านวน 30 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  17,850,500.- บาท 
 - ปี 2563   จ านวน 29 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  15,850,500.- บาท 
 - ปี 2564   จ านวน ๒๒ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  10,850,500.- บาท 

รวมทั้ ง 4 ปี  ตั้ งแต่ปี  2561 ถึง 2564  มีจ านวน 100 โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น  59,191,500.- บาท 

ประธาน  -  ตามที่นักวิเคราะห์ได้อธิบายเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดโครงการ        
ที่เพ่ิมเติมแล้ว  ว่าอยู่ปีไหน งบประมาณเท่าไหร่ โครงการอะไรบ้าง ซึ่งสมาชิกก็มี
เอกสารอยู่ในมือแล้ว ขอให้ช่วยกันพิจารณา ตรวจสอบโครงการด้วยว่าจ าเป็น
หรือไม่เป็นประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ ความ
เร่งด่วน จัดล าดับมีความเหมาะสมหรือไม่ ให้ช่วยกันพิจารณาด้วย ถ้าเห็นว่า 
โครงการใดบรรจุไว้ไม่เหมาะสม ขอให้สอบถามหรือเสนอแนะแก้ไข ต่อคณะ
ผู้บริหารในที่ประชุมได้ ก่อนที่จะมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบร่างแผนต่อไป 

นายบูหะสัน   หมุนนุ้ย  -  ส.อบต. หมู่ที่ 2  ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในบริเวณสระ
น้ านิคมธารโต หมู่ที่ 1  ว่าถ้าหากเจาะแล้ว จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกับน้ า
ผิวดินในสระนิคมได้หรือไม่ มีการวางแผนในเรื่องระบบการจัดการไว้หรือไม่อย่างไร 
ในการน าน้ าจาก 2 แหล่ง มาส่งจ่ายไปตามท่อให้กับประชาชน เพ่ือป้องกันน้ ามี     
ไม่เพียงพอในการผลิตประปาในช่วงฤดูแล้ง อยากให้ผู้บริหารคิดระบบการจัดการให้
ได้ก่อน  หากไปเชื่อมต่อระบบด้วยกันไม่ได้จะเป็นการไม่เกิดประโยชน์ในการน าน้ า
มาใช้ผลิตประปา 

นายก อบต.    -  ชี้แจงว่าเรื่องนี้จะมอบหมายช่างในการคิดการจัดการระบบน้ าที่จะปล่อยไปเข้า
การผลิตประปาในภายหลัง แต่ในขณะนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการขุด
เจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีบรรจุอยู่ในแผนก่อน 

นายมุกตาร์   อาแว  -  ส.อบต. หมู่ที่ 1  เสนอว่าควรที่จะบรรจุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเข้าแผนไว้
ทุกๆหมู่บ้าน  เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ าอุปโภคในฤดูแล้ง 

 
 

/ประธาน... 
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ประธาน  -  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอ่ืน มีความคิดเห็นอะไรเพ่ิมเติมอีก  ก็ขอให้เสนอพูดคุยได้ 
หากไม่มีก็ให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก็จะขอมติเห็นชอบ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอแนะหรือ อภิปรายเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ. ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
หรือไม ่

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ 
              3.2  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประธาน    -  ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561  ซึ่งคณะ

ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติมา จ านวน 3 โครงการ  ดังนั้นจึงขอให้ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป   

นายกอบต.  - ได้ชี้แจงต่อสภา อบต. เหตุผลที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอ พร้อมเสาธงชาติ งบประมาณ 
749,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด) 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนน สายสิบสอง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต. ก าหนด) งบประมาณ 390,000.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนสายหลังโรงเรียนบ้านนิคมธารโต หมู่ที่ 
1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 220 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตรลายทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) งบประมาณ   
581,000.- บาท  

ปลัด อบต.       -  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมให้
สมาชิกทราบก่อนอนุมัติ ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมสามารถด าเนินการภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 
1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเก่ียวกับการบริหาร
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ อบต. หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องอยู่ในแผนพัฒนา อบต.หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด  
2. ได้ส่งเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบต. แต่ละประเภทแล้ว 
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ 
เกิน 1 ปีถัดไป ซึ่งจากการแจ้งยอดเงินสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากส่วนการ
คลัง พบว่าเงินจะสมมีอยู่ทั้งสิ้น  12,836,296.17 บาท หักส ารองงบบุคลากร    
6 เดือน หักส ารองเงินเดือนค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก 6 เดือน หักกันไว้จ่ายเบี้ย
ผู้สูงอายุ คนพิการ 3 เดือน คงเหลือเงินสะสมที่จะน าไปใช้ได้   4,395,705 .75 
บาท   

ประธาน       -  ขอให้สมาชิกพิจารณาดูว่าโรคงการที่ผู้บริหารเสนอขอจ่ายขาดมาทั้ง 3 โครงการ
สามารถเข้าเงื่อนไขตามระเบียบการจ่ายขาดเริ่มสะสมหรือไม่ โดยเฉพาะเป็น
โครงการด้านบริการชุมชน และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ 
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นายประเสริฐ  ธรรมโชติ  -  ส.อบต. หมู่ที่ 5  การเสนอโครงการมาจ่ายขาดเงินสะสม ควรเสนอโครงการจัด
อันดับความส าคัญเร่งด่วนก่อนหลังด้วยว่าโครงการไหนจ าเป็นต้องท าก่อน  เพราะ
ประชาชนเดือดร้อนมากกว่า  ไม่ทราบว่าโครงการที่เสนอมามีความเดือดร้อนของ
ประชาชนมากกว่าโครงการ อื่นๆหรือไม่ 

นายก อบต.    -  โครงการที่เสนอมานี้จ าเป็นต้องแก้ปัญหาก่อนโครงการอ่ืนๆ  เช่น ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องเร่งด าเนินการ  เนื่องจากเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กออกมาด้านนอก 
อาจตกน้ าได้  เพราะไม่มีรั้วกั้น มีสระน้ าหน้าศูนย์เด็กและถนน คสล.ทั้ง 2 สาย     
ที่เสนอก็เป็นการโหวตจัดอันดับความเร่งด่วนของปัญหาหรือของโครงการจากการท า
เวทปีระชาคมและการบรรจุแผนในแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว 

นางศรีสุดา   ด าแก้ว   -  ส.อบต. หมู่ 1   เห็นด้วยกับผู้บริหารว่าถนน คสล. ที่จะก่อสร้างประชาชนใช้เป็น
เส้นทางเข้าออกไปที่ท าการเกษตรจ านวนมาก  จึงต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 

ประธาน   -  ไม่ทราบว่าที่ท่านอ่ืนใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ให้เสนออภิปราย
พูดคุยในที่ประชุมได้ หากไม่มีใครจะพูดอภิปรายแล้ว  จะได้ขอมติที่ประชุมอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561 จ านวน 3 โครงการด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 
3.3  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 ,9  
จ านวน 4 รายการ 

ประธาน   -  ตามที่คณะผู้บริหาร อบต.ธารโต  ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2561 จึงขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนชี้แจง รายละเอียดเหตุผลการโอนด้วย 

ปลัด อบต.   -  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงให้ทราบว่า อบต. ธารโตมีความจ าเป็นต้อง
อนุมัติโอนเงินงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานของส่วนต่างๆ  เนื่องจาก
ไม่ไดต้ั้งจ่ายไว้ จึงขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
1. ส่วนการคลัง ขออนุมัติโอนเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 2 รายการ 

1.1 จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค  1 ตัว คุณลักษณะ Core i7 -  7500 u (2.7 GH Up to    
3.5 GHz_4MB) Memory ไม่น้อยกว่า  8 GB  Ddr4  Graphic Card 
NVIDIA GeForce GTX ไม่น้อยกว่า 950 M 4 G  Display ไม่น้อยกว่า 
15.6 HD มีช่องต่อระบบเครือข่าย  สามารถใช้งาน WIFI ได้ งบประมาณ 
21,000.- บาท  เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนที่ภาษี 

1.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จ านวน 
1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer , Copy , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

/มีความละเอียด... 
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (PPM) 

งบประมาณ 17,000.- บาท 
2. ส่วนโยธาขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 

คือ 
  2.1  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด A 3 โดย

มี คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
  -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า  ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้าต่อนาที (PPM) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (IPM) 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี  ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 
หน้าต่อนาที (PPM) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (IPM) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า หรือจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 Letter , Legal , และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น งบประมาณ 7,900.- บาท 

3. ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ
ดังนี้ 

  3.1 จัดซื้อเครื่องโทรสารหรือเครื่องแฟกซ์ จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียด
คุณลักษณะ  ดังนี้ 

 -  รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด ไม่น้อยกว่า 28 หน้า 
      -  ความเร็วในการส่งเอกสาร ไม่น้อยกว่า 12 วินาทีต่อแผ่น 

-  ป้อนเอกสารอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น งบประมาณ 3,990.- บาท 
ประธาน   - ขอให้สมาชิกได้พิจารณา  หากมีข้อสงสัยติดใจในรายการใด  ให้สอบถามจาก

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมอนุมัติ
ให้โอนตามรายการที่เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม    - มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ครั้งที่  8 ,9  ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

 3.4  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ประธาน  -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  ขอให้สมาชิก

ทุกคนศึกษากันในที่ประชุมว่าการก าหนดการสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 
2561 เราจะก าหนดให้มีกี่สมัยกัน และให้ก าหนดสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปคือปี 2562  ด้วย 

นายบูหะสัน หมุนนุ้ย      -  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้เสนอว่าให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 และ
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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1. สมัยสามัญท่ี 1/2561   ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 
2. สมัยสามัญพ่ี 2/2561   ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2561 
3. สมัยสามัญท่ี 3/2561   ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2561 
4. สมัยสามัญท่ี 4/2561   ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2561 

  และเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. 2562
คือสมัยประชุมสามัญที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธาน  -  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอก าหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอให้เสนอความ
คิดเห็นมาได้  หากไม่มีผู้ได้เสนอเป็นอย่างอ่ืนก็จะขอมติในที่ประชุมเห็นชอบตามที่
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เสนอมาหรือไม่ 

มติที่ประชุม    -  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน     -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอและพูดคุยในที่ประชุมหรือไม่ ให้เสนอมาได้ 
ปลัด อบต.    -  ขอความร่วมมือสมาชิก อบต. ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกรณีที่เจ้าหน้าที่จัด

กิจกรรมต่างๆของ อบต.  ขอให้มาร่วมหรือในกรณีขอให้ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน      
ที่จ าเป็นในการพัฒนา  ขอให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่  เพ่ือจะได้น ามา
พัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ประธาน   -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอแนะในที่ประชุมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา    13.00 น. 
 
 
               (ลงชื่อ)        นลพรรณ  ขวัญซ้าย            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวนลพรรณ  ขวัญซ้าย) 
                           เลขานุการสภา อบต.ธารโต 
 

                     วันที่  26   กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 11.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561  ซึ่งประชุมเมื่อ   22 กุมภาพันธ์ 2561  

 
             (ลงชื่อ)        ระพินทร์  พลับแก้ว              ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
                          (นายระพินทร์  พลับแก้ว) 
 
  
             (ลงชื่อ)       โสภณ  แก่นเพ็ชร              กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายโสภณ  แก่นเพ็ชร) 
 
 
             (ลงชื่อ)        ศรีสุดา  ด าแก้ว              กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นางศรีสุดา  ด าแก้ว)                                                      
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 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที ่4 
ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  
 
 
 
                (ลงชื่อ)         กิตติศักดิ์  อินทชาติ              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                              (นายกิตติศักดิ์  อินทชาติ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 
  
 

 
 

 


